

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/CT-UBND

Cao bằng, ngày 14 tháng 2 năm 2011

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2011

Năm 2010 công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) trên địa bàn tỉnh được cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp triển khai toàn diện đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đã chú trọng quan tâm, chăm lo củng cố công tác QPĐP. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác quốc phòng - an ninh được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững ổn định về chính trị - xã hội. Trong năm tổ chức tốt việc Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN); Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 65/NĐ-CP chủ Chính Phủ về Phòng không nhân dân; Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; Đảng bộ quân sự địa phương đã tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác QPĐP ở một số sở, ban, ngành và cơ sở còn chậm, có nội dung chưa sâu, chưa đầy đủ; tổ chức triển khai quy hoạch căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương theo quyết tâm A còn chậm. Năng lực, trình độ làm tham mưu của một số cơ quan quân sự huyện và Ban CHQS xã còn hạn chế.

Năm 2011 diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; các thế lực thù địch tiếp tục các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh tình hình chính trị ổn định, kinh tế phục hồi và tăng trưởng. Tình hình biên giới ổn định, song cần phải cảnh giác, chủ động bám nắm tình hình, xử lý khôn khéo, linh hoạt để giữ vững ổn định lâu dài. Các hoạt động truyền đạo trái phép ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số diễn ra ngày càng công khai hơn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường.

Để thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

1. Quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng

Trước hết, cần tập trung quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới; Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật DQTV, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định số 117/2008/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng Nghị định 116/2006/NĐ-CP về động viên quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

2. Công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh

Kịp thời củng cố, kiện toàn, bảo đảm thành phần và duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác GDQP-AN. Quy định số 07-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên. Chỉ thị số 03/CT-HĐGDQPAN ngày 13/01/2010 của Chủ tịch HĐGDQP-AN tỉnh về BDKTQP-AN giai đoạn 2011-2015. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng GDQP-AN các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BDKTQP-AN cho các đối tượng; phân đầu hoàn thành BDKTQP-AN cho đối tượng 1 đến đối tượng 5 trong 2 - 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội đảng. Trường Quân sự tỉnh tổ chức 3 lớp BDKTQP-AN cho đối tượng 3. Các huyện, thị chủ động bồi dưỡng cho đối tượng 4 và 5 theo phân cấp; phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng; có nhiều hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền phù hợp với tính chất đặc điểm của từng địa phương, cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.

Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học GDQP-AN cho học sinh, sinh viên theo đúng chương trình quy định. Tổ chức hội thao GDQP-AN khối các trường THPT.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang, cơ quan quân sự địa phương vững mạnh và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ

Xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện; tập trung rà soát, củng cố lực lượng DQTV bảo đảm số lượng, có chất lượng tốt, quy mô, hình thức tổ chức phù hợp theo Luật DQTV; tiến hành kiểm tra, rà soát, sắp xếp, biên chế lực lượng DBĐV theo đúng quy định.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo một xã xây dựng điểm chi bộ quân sự theo Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng cho cán bộ Ban CHQS cấp xã chưa là đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV và DBĐV. Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ

chức; bổ nhiệm đủ cán bộ Ban CHQS cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả làm tham mưu và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các huyện tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ở cấp huyện, thi xong trước ngày 31/3/2011. Xây dựng Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động và đảm bảo ngân sách, chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015 xong trong quý II/2011.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi tham gia DQTV; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, có chất lượng; gắn tuyển quân với xây dựng lực lượng DBĐV và tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Thực hiện tốt công tác đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khoá 1 tại Trường quân sự tỉnh. Ban CHQS huyện, thị phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND huyện, thị bố trí và sử dụng cán bộ quân sự sau đào tạo đạt chỉ tiêu quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức tập huấn cán bộ DQTV theo phân cấp, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương theo đúng phương châm quy định cho từng đối tượng; đủ thời gian, nội dung, bảo đảm an toàn; quân số huấn luyện đạt trên 98%. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức hội thi kiểm tra nhận thức về Luật DQTV của cán bộ chủ trì quân sự từ cấp xã đến cấp huyện.

Nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT địa phương, chú trọng trên các vùng trọng điểm, vùng biên giới; lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với Kiểm lâm và các lực lượng khác hoạt động theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Tăng cường lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, những ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2011; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội.

4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành từng bước thực hiện việc xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh quân khu 1. Từng bước triển khai quy hoạch và có kế hoạch để đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương cho từng năm. Tiếp tục củng cố kế hoạch động viên quốc phòng theo Nghị định số 116/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, các điểm cao và hang động có giá trị về quốc phòng-an ninh trên địa bàn; tiếp tục rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng và hợp thức đất quốc phòng

Tổ chức diễn tập hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện Thạch An, Trà Lĩnh. Diễn tập chiến đấu trị an cho 20 - 25% số xã, phường, thị trấn.

Lực lượng vũ trang địa phương tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở địa phương, tham gia xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Chính phủ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu rà phá mìn, vật cản theo dự án 120, thực hiện tốt chính sách về quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế- xã hội và củng cố quốc phòng- an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773/2001/CT-BQP ngày 07/5/2001 của Bộ Quốc phòng về "Đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng DQTV trong tình hình mới".

5. Quản lý Nhà nước về quốc phòng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị ban hành chỉ thị, cơ quan quân sự địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác QPĐP năm 2011 ở từng cấp sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Tổ chức tuyên truyền 76 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV (28/3/1935 - 28/3/2011) thiết thực, hiệu quả.

Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị tốt cho thanh tra quốc phòng Quân khu thanh tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban CHQS các huyện, thị chuẩn bị tốt cho Quân khu và Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác QPĐP, công tác DQTV, GDQP-AN năm 2011.

Các huyện, thị xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương các xã, phường, thị trấn và Ban CHQS cơ quan, tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, DQTV, GDQP theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

6. Bảo đảm ngân sách

Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ vào nhiệm vụ quốc phòng địa phương, các nghị định của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành; thực hiện tốt việc lập dự toán, thanh quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; chủ động lập dự toán ngân sách đảm bảo cho công tác quốc phòng năm 2012; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần theo chế độ, quy định của Nhà nước hiện hành. Bộ CHQS tỉnh lập dự án xây dựng các công trình trong khu vực Phòng thủ tỉnh; xây dựng thao trường huấn luyện của LLVT địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đàm Văn Eng

